



เอกสารการขอความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับข้อความหน้าเว็บไซต์

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กทท.) รวมถึงหน่วยงานภายใต้สังกัด เช่น กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เป็นต้น (ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “กทท.”) มีการใช้งานคุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ สำหรับการทำงานขั้นพื้นฐานของเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันอื่นของ กทท./กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถคลิกที่ “ให้ความยินยอมทั้งหมด” หรือ คลิกที่ “ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว” เพื่อกำหนดค่าตัวเลือกของท่าน (คลิก [Link ไปยังนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล](#))

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

กทท. ให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยคุกกี้เหล่านี้จะไม่ถูกใช้งาน เว้นแต่จะให้ความยินยอม หรือเปิดใช้งานคุกกี้เหล่านั้น ท่านสามารถเลือกตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิดคุกกี้แต่ละประเภทได้ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Always Active) และคุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าและแก้ไขความยินยอมบนเว็บไซต์ของ กทท./พัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้ทุกเมื่อ [รายละเอียดเพิ่มเติม](#) (คลิก [Link ไปยังนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล](#))

คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Always Active)

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ กทท. เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ โดยปกติคุกกี้จะถูกตั้งค่าจากการดำเนินการของท่านซึ่งเป็นการขอรับบริการเท่านั้น เช่น การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว และการเข้าสู่ระบบ เป็นต้น ทั้งนี้ ท่านจะไม่สามารถปิดการใช้งานของคุกกี้เหล่านี้ผ่านระบบของเว็บไซต์ของ กทท. ได้

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ กทท. ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ กทท. รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ข้อมูลที่คุกกี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ กทท. จะไม่สามารถได้ทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เว็บไซต์ของ กกท. จัดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน และจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจ เป็นต้น ซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ อาจส่งผลให้เว็บไซต์ของ กกท. ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย

คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งการเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ กกท. ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ กกท. แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน